



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสาย หมู่ ๕ หมู่ ๖ และ หมู่ ๙ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้มีโครงการจ้างดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสาย หมู่ ๕ หมู่ ๖ และหมู่ ๙ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ โดยขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน กองช่าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสาย หมู่ ๕ หมู่ ๖ และหมู่ ๙ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน นั้น

ผลการพิจารณาผู้เสนอราคา การจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสาย หมู่ ๕ หมู่ ๖ และหมู่ ๙ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังมีรายละเอียดตามรูปแบบหรือรายละเอียดแนบท้ายนี้ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไกรทองการไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเจรจาต่อรองราคาแล้ว และเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการเป็นสำคัญ จึงประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นต่อไป

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอสงวนสิทธิในการจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อ ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายแล้วมีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้